

สายการบินเอทีฮัดประกาศเปิดเที่ยวบินรายวันเส้นทางใหม่จากบริสเบนและสิงคโปร์



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาทำการบินระหว่างกรุงอาบูดาบีและเมืองบริสเบน โดยเดินทางผ่านประเทศสิงคโปร์

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว สายการบินเอทีฮัดจะดำเนินการบินในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 ที่มีชื่อว่า “บลูมูนไรซิง (Blue Moon Rising)” ซึ่งลงจอดที่เมืองสิงคโปร์เป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง

มร.เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัด เปิดเผยว่าบริการใหม่นี้จะเพิ่มอัตราบรรทุกผู้โดยสารขึ้นถึง 1,048 ที่นั่งต่อสัปดาห์ ในเส้นทางอาบูดาบี – สิงคโปร์ – บริสเบน

“อัตราการบรรทุกผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นช่วยผลักดันให้สายการบินเอทีฮัดอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดการบินประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย ทั้งยังทำให้เราสามารถขยายขอบเขตการแข่งขันได้กว้างไกลกว่าที่ผ่านมา”

“เที่ยวบินรายวัน ก่อปรกับการบริการเหนือระดับ การเข้าถึงจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้ครอบคลุมกว่าสายการบินสัญชาติตะวันออกกลางรายอื่น รวมไปถึงเครือข่ายแบบไร้รอยต่อในอาบูดาบีและบริการของเวร์จิน ออสเตรเลียในบริสเบน ได้ส่งมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่ทั้งผู้โดยสารชาวออสเตรเลียและสิงคโปร์”

“ตารางบินใหม่ยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์และยุโรป ที่ต้องการมายังสิงคโปร์และรัฐควีนส์แลนด์”

มร.โฮแกน เผยต่อว่าสายการบินได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมในแต่ละตลาดการบิน เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางบินดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

“ยกตัวอย่างเช่นในรัฐควีนส์แลนด์ เราได้ลงนามข้อตกลงทางการตลาดกับหน่วยงาน ทัวริซึม แอนด์ อีเวนท์ ควีนส์แลนด์ (Tourism and Events Queensland) เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร และยุโรปมาท่องเที่ยวในวันหยุดมากขึ้น”

สายการบินเอทีฮัด เริ่มดำเนินการบินจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สู่บริสเบนและสิงคโปร์ ในวันที่ 28 กันยายน พ.

ศ. 2550 โดยเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางลำดับที่ 2 ในประเทศออสเตรเลียและเป็นจุดหมายปลายทางลำดับที่ 43 ในเครือข่ายทั่วโลกของสายการบิน

สายการบินเอทิฮัดดำเนินการบินในเส้นทางอาบูดาบี-สิงคโปร์-brisbane ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 ซึ่งจัดวางที่นั่งสองระดับชั้น คือ 22 ที่นั่งในชั้นธุรกิจ (เพิร์ล บีชีเนส คลาส) และ 240 ที่นั่งในชั้นประหยัด (คอรัล อีโคโนมี คลาส)

สายการบินเอทิฮัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอาบูดาบี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลแห่งรัฐควีนส์แลนด์และหน่วยงานทัวริซึม แอนด์ อีเวนท์ ควีนส์แลนด์ สายการบินทำการสนับสนุนโครงการด้านการตลาดสำคัญอย่าง มิลเลียน ดอลลาร์ เมโม (the Million Dollar Memo) และในปี พ.ศ.2554 สายการบินได้บริจาคเงินมูลค่า 1 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ควีนส์แลนด์ ฟลัด แอปเพิล (Queensland Flood Appeal) นอกจากนี้ในปีเดียวกัน หุ้นส่วนของสายการบินอย่างเอมิเรตส์ ออฟ อาบูดาบี (the Emirate of Abu Dhabi) ได้บริจาคเงินมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลแห่งรัฐควีนส์แลนด์เพื่อสร้างที่หลบภัยจากพายุไซโคลนสำหรับใช้เป็นศูนย์อพยพประมงตลอดทั้งปี

ตารางเที่ยวบิน brisbane-สิงคโปร์-อาบูดาบี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เที่ยวบิน	ความถี่เที่ยวบิน	จาก	เวลาออกเดินทาง	จุดหมายปลายทาง	ถึงเวลา	เวลาเดินทาง	เครื่องบิน
EY470	รายวัน	อาบูดาบี	10:25	สิงคโปร์	22:10	7:45	เอ330-200
EY470	รายวัน	สิงคโปร์	23:40	brisbane	09:40	8:00	เอ330-200
EY473	รายวัน	brisbane	11:55	สิงคโปร์	18:10	8:15	เอ330-200
EY473	รายวัน	สิงคโปร์	19:45	อาบูดาบี	23:30	7:45	เอ330-200

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2555 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 10.3 ล้านคน สายการบินฯเปิดให้บริการเที่ยวบิน ดับลิน - อาบูดาบี ทั้งสิ้น 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มให้บริการเที่ยวบินสู่เอริชตั้งแต่ปี 2550 จากฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบิน 86 เมืองจุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 70 ลำ และอีกกว่า 90 ลำอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเครื่อง เอ380 จำนวน 10 ลำ ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าลงทุนในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์ เซเชลส์ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และแอร์ ลินกัส ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihad.com